



ที่ บร ๗๑๙๐๑/ว ๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม  
อำเภอลำปลายมาศ บร ๓๑๑๓๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศค่าแถมนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

เรียน กำนันตำบลโคกล่าม/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศค่าแถมนโยบายนายก อบต. จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้ดำเนินการแถมนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จึงขอส่งประกาศค่าแถมนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามมาเพื่อให้ท่านดำเนินการปิดประกาศ ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกล่าม/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกฤษดา เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๒๘๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม  
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บัดนี้ นางกุหลาบ เมรสนัด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ามแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางกุหลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม

คำแถลงนโยบายของนางกุหลาบ เมรสนัด นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามและนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นางกุหลาบ เมรสนัด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามและนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล และ การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ดิฉัน นางกุหลาบ เมรสนัด นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง



ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

#### ๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

#### ๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ แรงจัดการบริการสวัสดิการเบี่ยงชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

### ๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

### ๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่ สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลอง สาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลด ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการ จัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

### ๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๕.๑ จัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อการอุปโภคและบริโภคน้ำที่มีคุณภาพโดย ให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

๕.๒ จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก, และบุกเบิกถนนใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางให้ถึงกัน สะดวกแก่การสัญจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

๕.๓ จัดให้มีและซ่อมบำรุงถนน, สะพาน, เหมืองน้ำ, คู, คลอง, แหล่งน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ ระบายน้ำ, ทางระบายน้ำตลอดถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้ ทุกฤดูกาล

๕.๔ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ

### ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการ เลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม โดยบูรณาการ แผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถ พึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน



### ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ และสร้างเสริมวินัยในหน่วยงาน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน ดิฉัน นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-----